

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập chuyên đề tác phẩm Dân vận của Bác Hồ năm 2024

Thực hiện Công văn số 1939/UBND-NV, ngày 30/09/2024 của UBND huyện Hưng Nguyên về học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ. Kế hoạch số 156-KH/KDVĐU ngày 30/9/2024 của Khối Dân vận Đảng uỷ về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2024) và 25 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2025). Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại Đề án 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. UBND xã xây dựng kế hoạch học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 10, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên về thực hiện công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ học tập theo tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ nhằm phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Gắn với các hoạt động hướng về cơ sở, người nghèo, người có công... Tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, cứu hộ, cứu nạn do ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt; giúp đỡ các xã nghèo, đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi bằng những hành động thiết thực, cụ thể, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

Tăng cường tuyên truyền về truyền thống công tác dân vận của Đảng; tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận chính quyền và các phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp trong Nhân dân.

Tổ chức học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ; gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian từ học tập từ ngày 01/10 đến ngày 20/10/2024 nhân dịp Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2024) và 25 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2024).

UBND xã tổ chức đợt sinh hoạt học tập bài báo Dân vận. Đề nghị công chức Văn hoá đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị, đề nghị các xóm, các ngành nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Khối Dân vận Đảng uỷ;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- 8 xóm;
- Lưu văn phòng.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Tuyết

DÂN VẬN

HỒ CHÍ MINH

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

I - NƯỚC TA LA NƯỚC DÂN CHỦ.

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

II - DÂN VẬN LÀ GÌ?

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho.

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít-tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.

III - AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN?

Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận. Thí dụ trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc.

- Cán bộ chính quyền và cán bộ Đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn...

- Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, v.v...

Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm.

IV - DÂN VẬN PHẢI THẾ NÀO?

Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc.

Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại.

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.